



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## กกอ.เห็นชอบทีคิวเอฟเพิ่มอีก3สาขาวิชา

กกอ.เห็นชอบทีคิวเอฟ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตร์และ  
คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ย้ำต้องปรับยกระดับให้  
ได้มาตรฐานเท่ากับต่างประเทศ เน้นการบูรณาการ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้  
พร้อมแจ้งไม่เห็นชอบแขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี และแขนงวิชาธุรกิจดนตรี ของม.มหิดล ซึ่งขอให้  
จัดแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร เหตุเนื้อหาหลักสูตรเน้นทางด้านวิชาการ

ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน  
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือ**ทีคิวเอฟ** 3 สาขาดังนี้ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตร์และ  
คณิตศาสตร์ และ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้อง  
ปรับปรุงหลักสูตรในสาขาดังกล่าวให้เป็นที่กำหนดในมาตรฐานทางวิชาการ โดยเฉพาะใน  
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนและยกระดับให้ได้มาตรฐานเท่ากับ  
ต่างประเทศ อย่างประเทศแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยเน้นการบูรณาการ และสามารถนำไป  
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

เลขาธิการกกอ. กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีกกอ.ไม่เห็นชอบให้แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี  
และแขนงวิชาธุรกิจดนตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) ซึ่งเป็นหลักสูตรและชื่อปริญญาตรี  
ยางกศาสตร์บัณฑิต นั้น ที่ผ่านมาจาก มม.ได้เสนอหลักสูตรมาให้ กกอ.เห็นชอบ 7 แขนงวิชา ชื่อ  
ปริญญาตรียางกศาสตร์บัณฑิต แต่กกอ.เห็นชอบให้ มม.ใช้ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาตรี  
ยางกศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) ใน 5 แขนงวิชา

ได้แก่ แขนงวิชาดนตรีปฏิบัติ แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยม แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส และแขนงวิชาการประพันธ์ดนตรี เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรเน้นวิชาชีพหรือการปฏิบัติ ส่วนอีก 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี และแขนงวิชาธุรกิจดนตรี ให้จัดแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร โดยใช้ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรเน้นทางด้านวิชาการ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) จะหารือกับทางอธิการบดีมม.อีกครั้ง และถ้าทางมหาวิทยาลัยจะมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรเน้นวิชาชีพมากขึ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สกอ.กำหนดก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการจะเปลี่ยนชื่อปริญญา